



บันทึกข้อความ

กระทรวงสาธารณสุข

221

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทร ๐ ๕๓๑๗ ๗๓๒๘ ๘ ต่อ ๑๑๙

ที่ ขร ๐๐๒๓.๖/ว ๖๖๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายว่า กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากระตุ้นเข็มที่สองในลูกสัตว์หรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวหรือสัตว์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ในช่วงวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้สัตว์ได้รับวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อย ๘๐ % ของประชากรสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่ รวมถึงดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้รายงานแผนและผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กำหนด โดยประสานการส่งข้อมูลผ่านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดังนี้


๑.๑ รายงานแผนการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๑.๒ รายงานผลการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. ประสานปศุสัตว์อำเภอ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความตระหนักรับผิดชอบในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยง และประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ขร ๐๐๐๘/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ


(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)
จังหวัดเชียงราย